



บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างอาสาสมัครเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบล จึงส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตย สร้างการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย พัฒนาต่อยอดการสร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองระดับตำบล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ที่ผ่านมามีการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งพบว่าอุปสรรคสำคัญคือ ขาดกลไกการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพในระดับหมู่บ้าน ประกอบกับ หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มหรือองค์กรในพื้นที่ยังขาดการรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของกลไกดังกล่าว จึงไม่มีการสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ให้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ และบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในวิถีประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมการพัฒนาชุมชนที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล และสนับสนุนองค์กรเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน จึงตกลงร่วมกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์ทุกฝ่าย จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการร่วมมือ ดังนี้

ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑. สนับสนุนการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการประสานงาน ติดตาม สนับสนุน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย หรือบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่าย และพัฒนาศูนย์ส่งเสริม

พัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดตั้งจังหวัดละ ๑ ตำบล (๑ ศูนย์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดตั้งอำเภอละ ๑ ตำบล (๑ ศูนย์) และครบทุกตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย โดยมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) เป็นกลไกประสานงานดำเนินการตามแผนงาน โครงการประจำปีร่วมกับองค์กรเครือข่าย

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) หรือผู้นำองค์กรเครือข่าย เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

๔. จัดทำหลักสูตร สื่อ และองค์ความรู้การสร้างพลเมืองคุณภาพ และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พลเมืองคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) กรรมการและอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ หรือสอดแทรกความรู้ในการดำเนินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมขององค์กรเครือข่าย

๕. จัดทำการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินจากผลงานที่ทำร่วมกับองค์กรเครือข่าย พร้อมจัดประกวดผลงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ดีเด่น และมอบรางวัลในงานมหกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชน

๑. ให้พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนาการประจำตำบล ร่วมดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) และให้การส่งเสริมและสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ เข้าร่วมเป็นกรรมการและอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในพื้นที่

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ วางแผนงานโครงการประจำปี โดยมีกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) บรรจุอยู่ในแผนงานโครงการด้วย โดยเฉพาะ “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” เพื่อส่งเสริมให้ ทุกครัวเรือนดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ “ศูนย์การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้าน ตำบล

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในพื้นที่

๔. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการหรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ และให้มีการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตรพลเมืองคุณภาพในการประชุมหรืออบรมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ

๕. ระยะเวลาความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ กำหนดระยะเวลาความร่วมมือ (๓ ปี) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป

ในระหว่างระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลงนี้ หากมีเหตุอันควรแก่การบอกเลิก ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน

๖. การเปลี่ยนแปลง/แก้ไข บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่าย โดยจัดทำเป็นหนังสือและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของทุกฝ่ายแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ และให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

ทุกฝ่ายได้พิจารณานำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ร่วมกันด้วยความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและองค์กรเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตย และบูรณาการความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การสร้างประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพจึงได้ลงนามร่วมกัน

พันตำรวจเอก



(จรงค์วิทย์ ภูมมา)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ



(นายไพบุลย์ เหล็กพรหม)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พยาน

ลงชื่อ



(นายโชคชัย แก้วป่อง)

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พยาน